



บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

PHOENIX INSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107556000060

วันที่ 9 เมษายน 2561

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราสัญลักษณ์

เรียน เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมลงทุนกับบริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 เป็นต้นมา

บริษัทมีความยินดีที่จะเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อบริษัทจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อขอเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารและการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงขอเรียนให้ท่านทราบว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

1. เปลี่ยนชื่อบริษัท จากบริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็น “บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “JP INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED” และมีตราสัญลักษณ์ใหม่ปรากฏตามตัวอย่าง ดังนี้



2. website: www.jpinsurance.co.th และ www.jpinsurance.net

ทั้งนี้ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยตั้งอยู่ที่ เลขที่ 100/100 อาคาร ว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี ชั้นที่ 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ +66 2 290 0555 โทรสาร +66 2 246 2357

สำหรับลูกค้าทุกท่านที่ถือกรรมธรรม์ออกโดยชื่อบริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทขอเรียนว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความคุ้มครองภายใต้กรรมธรรม์ประกันภัยของท่านที่มีอยู่กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน และขอให้ท่านมั่นใจว่าท่านจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น รวมทั้งยังคงได้รับความคุ้มครองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ประกันภัยของท่านเช่นเดิมทุกประการ

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +66 2 290 0555 กด 0 บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสให้บริการท่านดังเช่นที่ผ่านมาภายใต้ชื่อและตราสัญลักษณ์ใหม่นี้

ในโอกาสนี้บริษัทใคร่ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้การไว้วางใจและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

Chatchai T.

(ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่